

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

วันศุกร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ผู้มาประชุม

๑	ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒	รองศาสตราจารย์สุพจน์ เพ็ญพูนงค์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
๓	ศาสตราจารย์กำพล อตุลวิทย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕	ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖	ศาสตราจารย์ดุสิต เครืองาม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๗	รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาลิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘	นายชุมพล เทียงธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	รองศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นายนิพนธ์ ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๑	นายพนัญญ์ หุตะเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๒	นายขจร จิตสุขุมมงคล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๓	นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย	
๑๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ	
๑๕	รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	
๑๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมนณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	
๑๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณณี โภชากรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	
๑๙	นายจำเริญ ฤทธิ์น่ม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	
๒๐	นายวีระยุทธ จันทร์รักษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	
๒๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พรหมณัฐชูเอม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ อาจขมภู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๓	นายเฉลิม ศิริรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๔	นายศุภชัย อรุณพันธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๕	นายประยงค์ คงนคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๖	นางวาจิสา จันทร์รักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

๒๘ นายอุตร นามเสน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๒๙ นางเจริญขวัญ ลิ้มศิลา

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑ สุพัฒน์ นาครัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ติตราชการ)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

๑.๑.๑ แจ้งมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง

ประธานได้แจ้งว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ประชุมได้มีมติ กำหนดจัดประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนรวบรวมข้อมูลในการประชุม Retreat ร่วม ๙ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง

๑.๒.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบประเมิน ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในองค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ จะมีส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สำนัก สถาบัน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ไปแล้ว แต่การประเมินยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สำนัก สถาบัน ดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งในขณะนี้ เลขานุการของแต่ละกลุ่ม ก็ได้ดำเนินการส่งแบบประเมินไปยังผู้ถูกประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ จะส่งผลการประเมินหลักฐานการประเมิน ให้ครบตามระบบของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๗ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

๑.๓ เรื่องที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง

๑.๓.๑ ขอความกรุณาตอบแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้มีการประเมินสภามหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอความกรุณากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านตอบแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะขอเก็บแบบประเมินคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม๑ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยให้แก้ไขข้อความดังต่อไปนี้

๑. ข้อความในวาระที่ ๑.๔.๑ หน้า ๔

เพิ่มเติมข้อความ “รองศาสตราจารย์สุพจน์ เพ็ญพวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวถึงกรณีที่ได้รับยื่นเอกสารถอดถอนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ออกจากตำแหน่ง โดยได้แนบรายชื่อผู้เห็นชอบในการยื่นเอกสารมาด้วย ซึ่งหนังสือดังกล่าว เรียน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ แต่โดยเนื้อหาแล้วเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยฯ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบหนังสือดังกล่าวให้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ”

๒. ข้อความในวาระที่ ๑.๔.๒ หน้า ๔ แก้ไขข้อความ

แก้ไขจาก แต่จะคืนให้ผู้รับจ้างก็ต่อเมื่อได้มีการดำเนินการทางภาษีเรียบร้อยแล้ว
เป็น และมหาวิทยาลัยฯ จะชำระเงินส่วนที่ค้างทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้างหลังจากหักเงินค่าภาษีต่างๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อความในวาระที่ ๔.๔ หน้า ๘ แก้ไขข้อความ

แก้ไขจาก ผลการดำเนินงาน อยู่ในช่วงทำเอกสารส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
เป็น ผลการดำเนินงาน บัดนี้ได้มีการส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้ยกเลิกหัวข้อการอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

๔. ข้อความในวาระที่ ๕.๒ หน้า ๑๑ แก้ไขข้อความ

แก้ไขจาก เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
เป็น เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณารายงานผลการดำเนินการของสัตวแพทยสภาที่เกี่ยวข้องกับคณะสัตวแพทยศาสตร์

ความเป็นมา

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รายงานผลการดำเนินการของสัตวแพทยสภาที่เกี่ยวข้องกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับสัตวแพทยสภา กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๖(๑) โดยไม่เชิญคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา และไม่รับรองหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยฯ หลายประการ และสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะว่าควรปรึกษาหารือกับนักกฎหมาย และอีก ๓ สถาบันอื่นด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงได้จัดประชุมภาคีคณบดีผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตใหม่ ๔ สถาบัน โดยมีนักกฎหมายเข้าร่วมด้วย

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นว่าส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความเสียหายหลายประการ ได้แก่

๑. คุณภาพของนักศึกษาที่ป้อนเข้าสู่ระบบ เนื่องจากสัตวแพทยสภาให้ข่าวในเชิงลบเกี่ยวกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักเรียนที่เลือกเข้าศึกษาต่อ ทำให้มีการสละสิทธิ์เป็นจำนวนมาก ยอดรับนักศึกษาจึงต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณร้อยละ ๓๐ และคุณภาพของนักเรียนตัวป้อน (Input) ไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็น
๒. การจัดหาอาจารย์ผู้สอน เหตุผลเช่นเดียวกับ ข้อ ๑ คณะฯ จึงไม่สามารถจัดหาคณาจารย์ประจำได้ครบเต็มจำนวนที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดอัตราบรรจุไว้ครบถ้วน (๓๖ ตำแหน่ง)
๓. การที่สัตวแพทยสภาไม่รับรองหลักสูตรเป็นผลให้นักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ จำนวนประมาณ ๗๐ คน ไม่สามารถกู้เงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลได้ เป็นเหตุให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับความเดือนร้อนแสนสาหัส
๔. มหาวิทยาลัยฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรี และถูกกล่าวหาว่าเป็นการหลอกลวงนักศึกษาและผู้ปกครอง
๕. บุคลากรของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ถูกดูหมิ่นดูแคลน ถูกเกลียดชัง ทั้งที่ได้พยายามปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ดี มีความตั้งใจดีที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของเยาวชน และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติและประชาชน
๖. การรับรองหลักสูตรและสถาบัน ต้องใช้งบประมาณในแต่ละครั้งประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูง สร้างภาระทางงบประมาณให้กับหน่วยงานราชการซึ่งในที่สุดต้องผลักรภาระให้กับนักศึกษา
๗. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและภารกิจของคณะฯ ไม่สามารถทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เนื่องจากการกั่วงวลเกี่ยวกับการรับรองจากสัตวแพทยสภา

๘. อาจเป็นเหตุให้บุคลากรของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ถูกดำเนินคดี ทั้งคดีทางปกครอง คดีอาญาและคดีแพ่งได้ ทั้งที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนั้นอย่างครบถ้วน

๙. มหาวิทยาลัยฯ สูญเสียงบประมาณในการลงทุนไปแล้วประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท

๑๐. นักศึกษาและผู้ปกครองลงทุนทรัพย์ไปไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน ตลอดหลักสูตร

๑๑. สูญเสียโอกาสในการแข่งขันของประเทศชาติ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, AEC

๑๒. วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สัตวแพทยสภาแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบว่า หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภาให้ใช้ได้สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ส่วนการดำเนินการขั้นต่อไป สัตวแพทยสภาจะเข้าตรวจประเมินรับรองสถาบันต่อไป โดยไม่แจ้งว่านักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ทางสัตวแพทยสภาจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลและความทุกข์ใจของนักศึกษาและผู้ปกครองเป็นอันมาก เนื่องจากเป็นการเสียโอกาสในการประกอบวิชาชีพ และเงินทุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย ตลอดหลักสูตร

๑๓. สัตวแพทยสภายายามที่จะจำกัดการผลิตสัตวแพทย์บัณฑิต ทั้งที่เป็นหลักสูตรขาดแคลน และมีผลต่อการสร้างอาหารให้กับประชาชน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างรายได้อย่างมหาศาลของประเทศ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการทางกฎหมายกับสัตวแพทยสภา

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นว่า กรณีที่สัตวแพทยสภาไม่ได้เชิญคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา และคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความมาชัดเจนแล้วว่าสัตวแพทยสภาทำเกินหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตามกฎหมาย และมีมติคณะรัฐมนตรีบอกไว้ว่า ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ถ้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่าผิดมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากว่าพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าสัตวแพทยสภาไม่ทำตามกฎหมายตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการไปยังสัตวแพทยสภาให้ทำตามกฎหมาย และในหนังสือฉบับเดียวกัน ก็ขอความเห็นใจไปยังรัฐมนตรีว่ามหาวิทยาลัยฯ มีปัญหา เนื่องจากได้เปิดหลักสูตรแล้ว แต่สัตวแพทยสภาไม่รับรองหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยฯ หลายประการ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ เป็นการดำเนินการที่ดีกว่าการไปใช้สิทธิทางศาล เพราะเป็นกรณีที่พิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ มอบคณะสัตวแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยฯ ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓.๒. พิจารณากรณีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเรียกร้องค่าเสียหาย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๔๐๖/๒๐๓๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ถึงมหาวิทยาลัยฯ ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ชดใช้ค่าเสียหายกรณีการก่อสร้างโรงแรมรูกักพื้นที่ป่าชายเลน เนื้อที่ ๒๑-๓-๕๙ ไร่ คิดเป็นค่าเสียหาย เป็นเงิน ๒,๕๙๑,๑๓๑.๑๘ (สอง ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งกรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการขอใช้พื้นที่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะว่าในการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเรียกร้องค่าเสียหาย นั้น เป็นการทำตามหน้าที่ตามกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีหน้าที่กำกับ ดูแล ควบคุมกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ควรจะแก้ไขปัญหา โดยปกติเรื่องพิพาทระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ห้ามขึ้นศาลโดยเด็ดขาด ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาคือ ส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการยุติข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ เพื่อพิจารณาตัดสินชี้ขาด แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ดังนั้นจะเชื่อมโยงกับการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ในหัวข้อ ผลดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อนำผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อกรมป่าไม้และเสนอต่อสำนักงานแผนและนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำผลดังกล่าวเสนอต่อชุดคณะรัฐมนตรีต่อไป คือ ตอนนี้มีมหาวิทยาลัยฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ทางมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตตรัง ในนามของอธิการบดีได้ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กรมป่าไม้ส่งไปยังสำนักแผนและนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเรื่องเสนอผ่านรัฐมนตรี นำเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา แต่ถ้าหากคณะกรรมการยุติข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว ยุติแล้ว เรื่องนี้จึงจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไปได้ ดังนั้นจึงต้องเร่งดำเนินการให้อัยการจังหวัดตรังนำเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการยุติข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ ให้เร็วที่สุด

มหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานว่ สำหรับเรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานเป็นการภายในกับฝ่ายกฎหมายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการเร่งดำเนินการ และได้มอบหมายบุคคลเพื่อประสานงานในการทำเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องนี้

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และตัวชี้วัดที่ ๑๒ เกี่ยวกับระดับคุณภาพของงากำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของ

สภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗(๔) ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๒ รายงานการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ความเป็นมา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการคัดเลือกในระดับอุดมศึกษา นั้น

การประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน มี ๒ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะพื้นฐานและด้านกิจกรรมหรือผลงานดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยส่ง นายกฤษดา คงพูน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่ง นายกฤษดา คงพูน ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ มีบุคคลที่ได้รับรางวัลหลากหลายประเภท ทั้งประเภทคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หรืออื่นๆ ซึ่งในนามของสภามหาวิทยาลัยฯ ควรจะเชิดชูเกียรติบุคคลเหล่านี้ น่าจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ หรืออาจจะมอบเป็นโล่รางวัล

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๓ รายงานผลการเลือกกรรมการสรรหาจากบุคลากร โดยการเลือกตั้งจากเขตพื้นที่ พื้นที่ละหนึ่งคน

ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามความในข้อ ๑๑(๖) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ ดังรายชื่อต่อไปนี้

เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่	นายสุรพล สุภรัตน์
เขตพื้นที่จังหวัดตรัง ได้แก่	นายประเสริฐ ทองหนู้ย
เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร ผดุง

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ครบสาระและสมรรถนะตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด

ความเป็นมา

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) และได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวให้คุรุสภาตรวจวิเคราะห์เนื้อความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด ผลจากการวิเคราะห์ คณะจะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในส่วนของสาระและสมรรถนะที่ยังไม่ตรงตามที่คุรุสภากำหนด

ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดทำคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม พร้อมทั้งดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมสาระและสมรรถนะที่ยังไม่ครบตามที่คุรุสภากำหนดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ดังนั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความประสงค์ขออนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนและดำเนินการสอนเสริมให้ครบสาระและสมรรถนะ ตามที่คุรุสภากำหนดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ซึ่งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยฯ

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมสาระและสมรรถนะ และให้จัดทำตารางสอนเสริมให้ชัดเจน นอกจากนี้ให้จัดกลุ่มสาระและสมรรถนะให้สอดคล้องกันด้วย

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ครบสาระและสมรรถนะตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบและรับรองมติที่ประชุม

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรให้มีการจัดตั้งกองทุนกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งระเบียบฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมอบหมายกองพัฒนาศึกษาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ร่างระเบียบฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในลำดับต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ ร่างระเบียบฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหารฯ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติให้ “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

๑. ปรับปรุงคำนิยามให้ครอบคลุมและรัดกุม
๒. ปรับจากคำว่า สถาบันอุดมศึกษาอื่น เป็น สถาบันการศึกษาอื่น
๓. ให้คิดหารายได้จากกิจกรรมต่างๆ เข้ากองทุน
๔. ปรับวัตถุประสงค์ของระเบียบให้ชัดเจน
๕. ปรับปรุงจำนวนของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบในหลักการ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ

๕.๓ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ความเป็นมา

คณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สาขาวิชา ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ดังนี้

๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

๒. ผลการสอน

มีชั่วโมงสอนประจำวิชาหนึ่งวิชาใดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการประเมินเป็นผู้มีความชำนาญพิเศษในการสอน พร้อมเสนอเอกสารคำสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

๓. ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย

- ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และ
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ คือ ผ่านการประเมิน ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีกรณีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงสมควร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย คือ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	ตำแหน่งที่เลื่อนและสาขาวิชา	อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งไม่ก่อนวันที่	ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อพิจารณาและระดับคุณภาพ
๑.	นายจรูญ เจริญเนตรกุล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕	<p>๑. ผลงานวิจัย ๘ เรื่อง</p> <p>๑.๑ งานวิจัย เรื่อง ความเป็นไปได้ในการนำไม้ปาล์มน้ำมันมาใช้ในงานวิศวกรรม. คุณภาพอยู่ในระดับดี</p> <p>๑.๒ งานวิจัย เรื่อง คอนกรีตบล็อกผสมกะลาปาล์ม. คุณภาพอยู่ในระดับดี</p> <p>๑.๓ งานวิจัย เรื่อง คอนกรีตผสมเศษหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเป็นมวลรวมหยาบ. คุณภาพอยู่ในระดับดี</p> <p>๑.๔ งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของคอนกรีตผสมผิวถนนแอสฟัลต์เก่าเป็นมวลรวมหยาบ. คุณภาพอยู่ในระดับดี</p> <p>๑.๕ งานวิจัย เรื่อง ฝาผนังไม้ไผ่กันความร้อนจากยางพาราและซีลีเยอ. คุณภาพอยู่ในระดับดี</p> <p>๑.๖ งานวิจัย เรื่อง อิฐบล็อกประสานผสมตะกอนประปา. คุณภาพอยู่ในระดับดี</p> <p>๑.๗ งานวิจัย เรื่อง การประมาณค่ากลสมบัติของไม้มะพร้าว. คุณภาพอยู่ในระดับ ดี</p> <p>๑.๘ งานวิจัย เรื่อง แรงลมในเขตพื้นที่ชายฝั่งอำเภอเมืองสงขลา. คุณภาพอยู่ในระดับดี</p> <p>๒. ผลงานเรียบเรียงตำรา เรื่อง ความแข็งแรงของวัสดุ ๑ คุณภาพอยู่ในระดับดี</p>

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง นายจรูญ เจริญเนตรกุล จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่ก่อนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารปรับปรุงแก้ไข ผลงานเรียบเรียงตำราครบถ้วนสมบูรณ์

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒. อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง นายจรูญ เจริญเนตรกุล จากตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่ก่อนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารปรับปรุงแก้ไขผลงานเรียบเรียงตำรา ครบถ้วนสมบูรณ์

๓. ที่ประชุมรับรองมติที่ประชุม

๕.๔ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ความเป็นมา

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ ข้อ ๑๔ กำหนดไว้ว่าการนำเงินรายได้ประเภทเงินค่าธรรมเนียม การศึกษา เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ และเงินรายได้ หรือผลประโยชน์อย่างอื่นไปใช้จ่าย ให้ทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง ได้ประชุมพิจารณา งบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด ดังนี้

	บาท	ร้อยละ
ประมาณการรายรับ	๓๔๘,๕๕๑,๖๖๐	๑๐๐.๐๐
๑. รายรับการจัดการศึกษา	๓๐๖,๐๐๘,๕๖๐	๘๗.๗๙
๒. รายรับงานฟาร์ม	๒๖,๙๖๖,๐๐๐	๗.๗๔
๓. รายรับงานหอพัก	๗,๖๒๓,๓๐๐	๒.๑๙
๔. รายรับอื่นๆ	๒,๗๖๗,๘๐๐	๐.๗๙
๕. รายรับจากโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้	๕,๑๘๖,๐๐๐	๑.๔๙
วงเงินตั้งจ่าย	๒๙๕,๖๙๘,๑๓๐	๘๔.๘๔
๑. งบบุคลากร	๑๐๐,๖๒๗,๕๖๐	๒๘.๘๗
๒. งบดำเนินงาน	๑๓๐,๑๓๓,๙๒๐	๓๗.๓๔
๓. งบลงทุน	๒๙,๘๗๒,๙๐๐	๘.๕๗
๔. งบเงินอุดหนุน	๑๑,๓๕๐,๑๐๐	๓.๑๑
๕. งบรายจ่ายอื่น	๒๓,๗๑๓,๖๕๐	๖.๙๕
งบกลาง	๕๒,๘๕๓,๕๓๐	๑๕.๑๖

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะว่า ต้องการให้มีนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้บริหารจัดการเงินสะสม เช่น การออมระยะสั้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีเงินสะสมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยใหม่ มหาวิทยาลัยฯ จึงควรใช้โอกาสนี้บริหารจัดการทรัพย์สิน และขอให้มหาวิทยาลัยฯ หามาตรการในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และควรให้ความสำคัญ ในเรื่องงบวิจัย งบทางวิชาการ ส่วนในด้านงบบุคลากรเงินรายได้มีส่วนที่สูงกว่าบุคลากรบนแผ่นดิน ซึ่งเงินรายได้นั้นได้มาจากค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ คงต้องมาประเมินกันว่าแต่ละคณะใช้เงินจ้างบุคลากรได้คุ้มค่าหรือไม่

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติและรับรองมติที่ประชุม

๕.๕ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ ตำแหน่งอาจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี” และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอชื่อ นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีในขณะนี้ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวาระต่อไป โดยนายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อ ๕ วรรค ๒ “ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอยู่เดิมให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งใดอีกต่อไป สภามหาวิทยาลัยโดยมติคณะแนบเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามขององค์ประชุม จะแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวรักษาราชการแทนต่อไปได้อีก จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีหรือแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน” แต่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔๔ กำหนดว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตำแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ ผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตำแหน่งอื่นอีกหนึ่งตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน” ซึ่งทำให้คุณสมบัติของ นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ ขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔๔ ดังกล่าว เนื่องจาก นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยฯ จึงได้เชิญนายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ เข้ามาในที่ประชุม เพื่อสอบถามความสมัครใจในการรับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไปหรือไม่ นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ ไม่ขัดข้อง และได้ขอลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการลงคะแนนเสียง ปรากฏคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	๒๔ เสียง
ไม่ลงคะแนน	๑ เสียง

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้ง นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน และรับรองมติที่ประชุม

๕.๖ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี หรือตำแหน่งอธิการบดีว่างลงก่อนครบวาระหรือวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี เหลือเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับนี้”

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและวิธีการได้มา กำหนดไว้ตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติว่า “ให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบดังนี้

- (๑) ประธานคณะกรรมการสรรหา จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- (๒) กรรมการสรรหา จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหกคน
- (๓) กรรมการสรรหา จากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- (๔) กรรมการสรรหา จากผู้บริหารที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่รองอธิการบดีโดยคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน

(๕) กรรมการสรรหา จากคณาจารย์ประจำที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยคัดเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน

(๖) กรรมการสรรหา จากบุคลากร โดยการเลือกตั้งจากเขตพื้นที่ พื้นที่ละหนึ่งคน คือเขตพื้นที่ จังหวัดตรังหนึ่งคน เขตพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพรหนึ่งคน เขตพื้นที่จังหวัดสงขลาหนึ่งคน โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ”

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้จัดทำร่างองค์ประกอบคณะกรรมการ สรรหาอธิการบดี เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปนี้

๑. ศ.ดร.ดุสิต เครื่องาม	ประธานกรรมการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศ.ดร.กำพล อตุลวิทย์	กรรมการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๖ คน
๓. ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต	กรรมการ	
๔. ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร	กรรมการ	
๕. รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการ	
๖. รศ.ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาสิก	กรรมการ	
๗. นายพนันท์ หุดะเจริญ	กรรมการ	
๘. ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์	กรรมการ	
๙. นายจำเริญ ฤทธิ์น่ม	กรรมการ	ผู้บริหารที่เป็นกรรมการสภา มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ รองอธิการบดี โดยคัดเลือก กันเองจำนวน ๑ คน
๑๐. นายศุภชัย อรุณพันธ์	กรรมการ	คณาจารย์ประจำที่เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกกันเองจำนวน ๑ คน
๑๑. นายสุรพล สุภารัตน์	กรรมการ	บุคลากร โดยการเลือกตั้งจาก เขตพื้นที่จำนวนสามคน ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย
๑๒. นายประเสริฐ ทองหนู่น้อย	กรรมการ	
๑๓. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร ผดุง	กรรมการ	

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

๑. อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาฯ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๑๑(๑)
๒. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหกคน ตามข้อ ๑๑(๒)
๓. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ จากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อ ๑๑(๓)
๔. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ จากผู้บริหารที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่รองอธิการบดี โดยคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน ตามข้อ ๑๑(๔)
๕. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ จากคณาจารย์ประจำที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน ตามข้อ ๑๑(๕)
๖. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ จากบุคลากร โดยการเลือกตั้งจากเขตพื้นที่ พื้นที่ละหนึ่งคน คือเขตพื้นที่จังหวัดตรังหนึ่งคน เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพรหนึ่งคน เขตพื้นที่จังหวัดสงขลาหนึ่งคน โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ตามข้อ ๑๑(๖)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให้ “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าเพื่อให้การเตรียมการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา มีความคล่องตัว จึงขอความร่วมมือด้านเจ้าหน้าที่ซึ่งจะมาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ คือ ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ผ่านทางวารสาร

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติและรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑. แผนแม่บทตารางเวลา การสรรหาอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำเสนอแผนแม่บทตารางเวลา การสรรหาอธิการบดี การพิจารณาคัดเลือกของสภามหาวิทยาลัย การเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าประกอบไปด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อเตรียมการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาฯ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๖.๒. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามที่นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่เนื่องด้วยนายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผลให้นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ พ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอแต่งตั้งนางสาวปิยาภรณ์ สุระกิจจำนง ตำแหน่งอาจารย์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแต่งตั้งนางสาวปิยาภรณ์ สุระกิจจำนง รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และรับรองมติที่ประชุม

๖.๓. ขอจัดตั้งสถาบันพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีความเห็นขอจัดตั้งสถาบันพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ได้ส่งเสริมการปลูกยางพาราโดยนำยางพาราต้นแรกมาปลูกในประเทศไทย ที่จังหวัดตรัง ขณะนี้มีการปลูกยางพาราไปทั่วทั้งภาคใต้ รวมทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็พัฒนาปลูกยางพาราด้วย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งสถาบันพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

๖.๔. การขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยนายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากตำแหน่งหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภาระงานมาก จึงมีเวลาในการมาร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ค่อนข้างน้อย จึงทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างเต็มที่ ในการนี้จึงขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๖.๕. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามหลักเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ เพื่อประเมินการบริหารงานของอธิการบดีในรอบปีที่ผ่านมา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต | ประธานกรรมการ |
| ๒. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาลิก | กรรมการ |
| ๔. นายฉลอง เตชะภัทรกุล | กรรมการ |
| ๕. นายสลิล โตทับเที่ยง | กรรมการ |
| ๖. นายอุดม พุกษานุกศักดิ์ | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น | เลขานุการ |

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติและรับรองมติที่ประชุม

๖.๖. การบรรยายพิเศษ

ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย จะบรรยายเกี่ยวกับ “Making the Grade How Boards Can Ensure Academic Quality กรรมการสภาที่มีความมั่นใจกับคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร” ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่าน แต่เนื่องจากเวลาในการประชุมมีจำกัด จึงขอเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น

นิตาพรรณ

(นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้บันทึกการประชุม

(นางเจริญขวัญ ลิมศิลา)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒